

**การประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน**  
**วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**



บรรยากาศในห้องประชุม



บรรยากาศในห้องประชุม

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ร่วมกับคุณอรุณ นวราชหัวหน้าโครงการวิจัยฯและคณะนักวิจัยโครงการคุณศิริดารัตน์ เลขมาศ และคุณวิชัย มีสวัสดิ์ เพื่อหารือรายงานความก้าวหน้าการเปิดตัวโครงการ Farmer Market โดยมีรายละเอียดต่างๆ บทสรุปจากการหารือคือ

คุณอรุณ นวราช หัวหน้าโครงการวิจัยได้นำเสนอ Highlight ของงานในครั้งนี้ซึ่ง ทางสวนสามพรานจะมีการจัดพื้นที่ไว้สำหรับใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้และสื่อกลาง โดยมีจุดตรวจสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาถ้าลูกค้าต้องการ โดยจะตรวจสอบเคมีกำจัดแมลง ที่ตกค้างในผัก ผลไม้และธัญพืช กลุ่มออร์แกนิกฟอสเฟต คาร์บาเมท ไพเรทรอยด์ ออร์แกโนคลอรีน โดยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยผ่านชุดตรวจสอบ MJPK GAP GI และ Organic ซึ่งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้านั้น ทางลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบครั้งหนึ่ง

สำหรับการประชาสัมพันธ์ ทางสวนสามพรานได้มีการประสานงานในเรื่องการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ เช่น เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Green โดยล่าสุดได้มีการนัดหมายกับทางคุณณัฏศรีเพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ Farmer Market ซึ่งก่อนหน้านี้ทางผู้อำนวยการ สถาบันฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์โดยการให้สัมภาษณ์กับทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ บทความผ่าน website ของสถาบันฯ และประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสถาบันฯ เกี่ยวกับโครงการนี้ไปแล้ว

ในส่วนของการจัดสื่อและกฎระเบียบต่างๆ ของทางผู้ประกอบการร้านค้านั้น ได้มีการหารือในที่ประชุมสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจะต้องมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม มาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในราคาที่ เป็นธรรม ส่วนการจัดสื่อสำหรับผู้ประกอบการนั้นทางสวนสามพรานเสนอให้ใช้การจับฉลาก เพื่อความเท่าเทียมกัน

การจัดพื้นที่บูธ Farmer Shop ทางสวนสามพรานได้มีการเตรียมพื้นที่สำหรับบูธ Farmer Shop โดยมีการเตรียมป้ายร้าน ชั่งวางสินค้าต่างๆ ไว้แล้วโดยสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในบูธ Farmer Shop นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะมีการคัดสรรสินค้า ขึ้นในวันที่ 18 พ.ย. 53 โดยให้ทางผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ มาร่วมคัดสรรสินค้าได้ ณ ห้องประชุม 601 ชั้น6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์